
BORGARRÁÐ 5.4.'18: Fyrirspurn borgarráðsfulltrúar Sjálfstæðisflokksins varðandi 
sérstakar húsaleigubætur - R18040034

Fyrir u.þ.b. tveimur árum, í júní 2016, felldi Hæstiréttur Íslands úr gildi þá ákvörðun 
Reykjavíkurborgar um að synja beiðni öryrkja um sérstakar húsaleigubætur á grundvelli þess 
að viðkomandi leigði hvorki á almennum leigumarkaði eða af Félagsbústöðum. Forsaga 
málsins er sú að viðkomandi  hafði óskað eftir sérstökum húsaleigubótum árið 2013. Beiðni 
þessari var hafnað og ákvað viðkomandi því að höfða mál gegn Reykjavíkurborg í mars 2014. 
Héraðsdómur komst að þeirri niðurstöðu að óheimilt hefði verið að synja viðkomandi um 
sérstakar húsaleigubætur. Málinu var því skotið til Hæstaréttar eins og fyrr greinir. Í ljósi 
niðurstöðu Hæstaréttar leggja fulltrúar Sjálfstæðisflokksins í borgarráði fram eftirfarandi 
fyrirspurn: 1. Hve margir hafa fengið greitt á grundvelli dómsins? 2. Hversu háar fjárhæðir er 
um að ræða? 3. Hversu margir að mati borgarinnar eiga kröfur á hendur Reykjavíkurborg á 
grundvelli dómsins? 4. Hefur borgin greitt dráttarvexti af vangreiddum kröfum? 5. Ber borgin 
fyrir sig að einhverjar kröfur séu fyrndar? 
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